

หัวข้อวิทยานิพนธ์	กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีเมืองพัทยา (Strategies for the Development of Women's Political Participation in Pattaya City)
ชื่อผู้เขียน	นางสุทธินี จันทร์ทรัพย์ (Mrs.Suthinee Junsab)
ระดับปริญญา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิชาสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิททย์ พวงงาม
ปีการศึกษา	2549

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีเมืองพัทยา

วิธีการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยวิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ สวอท (SWOT Analysis) และเอ ไอ ซี (Appreciation-Influence-Control, AIC) กลุ่มตัวอย่าง คือ ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จำนวน 2 คนใช้สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ นายกเมืองพัทยา และ รองประธานสภาเมืองพัทยา ซึ่งสุ่มจากประชากรซึ่งมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา 8 คน คือ นายกเมืองพัทยา 1 คน และรองนายก 4 คน ประธานสภาเมืองพัทยา 1 คน และรองประธานสภาเมืองพัทยา 2 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่สตรีที่สมัครเข้ารับเลือกตั้งจากผลการเลือกตั้งปี 2547 จำนวน 2 คน กลุ่มที่ 3 เป็นแกนนำชุมชนและประชาชนที่สนใจในเขตเมืองพัทยา 27 ชุมชนจำนวน 24 คน มีหญิง 20 คน และชาย 4 คนและภาคประชาสังคม 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน ที่มาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผลการวิจัย ได้กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีเมืองพัทยาจำนวน 6 กลยุทธ์ที่ได้จากการระดมสมองของสมาชิกที่เข้าประชุมด้วยกระบวนการ เอ ไอ ซี และการวิเคราะห์ด้วยสวอท ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1: สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองให้สตรี

กลยุทธ์ที่ 2: สร้างระบบสารสนเทศส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจทางการเมืองให้สตรี

กลยุทธ์ที่ 3: ปรับทัศนคติ และความเชื่อ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองให้สตรี

กลยุทธ์ที่ 4: สร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้สตรี

กลยุทธ์ที่ 5: การปลูกฝังจิตสำนึกทางการเมืองให้สตรี

กลยุทธ์ที่ 6: สนับสนุนให้สตรีเลือกตัดสินใจเข้ามามีบทบาททางการเมือง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

1. สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีความพึงพอใจที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องความสำคัญของการที่ต้องร่วมมือส่งเสริมสตรีให้มีบทบาททางการเมือง และ ความสำคัญที่ต้องมีสตรีอยู่ในคณะผู้บริหารเมืองพัทยา

2. ผลการประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทำนโยบาย และแผนเพื่อ พัฒนาสตรีให้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไปสำหรับเมืองพัทยา

3. ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองนี้อีก โดยการ สร้างเป็นเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี เพื่อเป็นการพัฒนาสตรีและบุรุษให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงความสำคัญทางการเมืองอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

4. สมาชิกสามารถใช้การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ในการสร้างสรรค์แนวทางการ แก้ไขปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ เช่น ยาเสพติด และเอดส์ เป็นต้น

5. ทำการวิจัยในการติดตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการว่ามีการนำโครงการ และ กิจกรรมที่ร่วมกันคิดในการประชุมครั้งนี้ไปดำเนินการต่อหรือไม่ หากมีการดำเนินการตาม โครงการ/กิจกรรมแล้วนั้น พบว่ามีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด